

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH CAO BẰNG

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN”

Hóa đơn cầm tay - Trúng ngay Giải thưởng
(Dự kiến áp dụng xổ số hóa đơn từ 15/10/2022)

Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” với mục tiêu tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; tăng cường sự quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, tránh thất thu thuế. Cùng với cả nước, tại tỉnh Cao Bằng chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022 cho các “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và thực hiện theo từng quý trong thời gian tiếp theo.

1. Đối tượng tham gia chương trình

Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền) có người mua hàng hóa, dịch vụ là **cá nhân, hộ kinh doanh**.

2. Phạm vi thực hiện, cơ cấu giải thưởng

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực quản lý.

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 03 giải nhì, trị giá 3.000.000 đồng/01 giải thưởng; 05 giải ba, trị giá 2.000.000 đồng/01 giải thưởng; 12 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/01 giải thưởng.

3. Nguyên tắc lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng Phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế, có **đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/Hộ chiếu)** không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

4. Khuyến nghị đối với Người bán/ người mua

Trường hợp Người bán có khó khăn, vướng mắc khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, người bán liên hệ đến cơ quan Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp người bán từ chối xuất hóa đơn cho người mua thì người bán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời người mua có thể phản ánh về Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế) điện thoại: 02063 953 858 – 02063 852 724 hoặc Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực./.